

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๓๖๑๓



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยประธานได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ผู้กำกับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>การบริหารจัดการวัคซีน</p> <p>๑. ขอเน้นย้ำให้ทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการตระหนักรู้ในการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม ๓) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน</p> <p>๒. มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการวางแผนเพื่อขยายจุดฉีดวัคซีนให้เพิ่มมากขึ้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการฉีดวัคซีนได้ง่าย โดยเฉพาะการขยายจุดฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และให้ดำเนินการขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนในเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี ให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. นายอำเภอทุกอำเภอ</p>
๒	<p>การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site)</p> <p>๑. เน้นย้ำให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ในสถานศึกษาตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในสถานศึกษา</p> <p>๒. ให้ดำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในสถานศึกษา</p>	<p>ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่</p>
๓	<p>การขอจัดกิจกรรมการรวมคนจำนวนมาก</p> <p>๑. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดกิจกรรมตามที่คณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เสนอ จำนวน ๔ กิจกรรม</p> <p>๑) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)</p> <p>๒) การทดสอบทางการศึกษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (การทดสอบด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) การทดสอบขั้นพื้นฐาน (O-NET) การทดสอบด้านอาชีวศึกษา (V-NET))</p> <p>๓) การทดสอบพนักงานราชการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๔) กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาติพันธุ์ เพื่อพัฒนางานหัตถกรรมเชียงใหม่ (WCC)</p> <p>๒. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>ทั้งนี้ เน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting และมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด</p>	<p>ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่</p>

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อเสนอการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๔	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site จำนวน ๖๘ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำแนกได้ ๒ กลุ่ม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สถานศึกษาขออนุญาตเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) ทุกระดับชั้น จำนวน ๖๐ แห่ง ๒. สถานศึกษาขออนุญาตเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) เฉพาะระดับชั้น จำนวน ๘ แห่ง <p>ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการและหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงเน้นย้ำมาตรการ Universal Prevention ให้นักเรียนถือปฏิบัติ และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบติดตามและกำกับดูแล พร้อมทั้งรายงานผลให้คณะกรรมการติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องด้วย</p>	ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
๕	<p>๑. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทราบคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๕ คำสั่ง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) คำสั่งปิดพื้นที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่แจ่ม หมู่ที่ ๔ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน ๒) คำสั่งปิดพื้นที่แผนกซ่อมสีและตัวถัง ของบริษัทเปรม พาวเวอร์ (ประเทศไทย) เลขที่ ๑๒๓/๑ หมู่ที่ ๑๑ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน ๓) คำสั่งปิดพื้นที่แคมป์คนงานก่อสร้าง (มังกร) เลขที่ ๑๓๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน ๔) คำสั่งปิดพื้นที่มูลนิธิสัมพันธ์ใจ เลขที่ ๓๐๙ หมู่ที่ ๔ ถนนเกาะกลาง ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน ๕) คำสั่งปิดพื้นที่หมู่บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน <p>๒. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เห็นชอบคำสั่งมาตรการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน โดยครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ครบโดส ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ให้สามารถเปิดดำเนินการเรียนการสอนรูปแบบปกติ On Site ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม โดยให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ในสถานศึกษาตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างเคร่งครัด และแจ้งการเปิดดำเนินการพร้อมมาตรการป้องกันโรคให้หน่วยงานต้นสังกัดของแต่ละสถาบันการศึกษาและรายงานให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรวบรวมข้อมูล และรายงานให้คณะกรรมการติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ทราบด้วย</p>	ปลัดจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อเสนอ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๖	มอบหมายให้ ศปก.อำเภอทุกอำเภอ โดยเฉพาะ ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่ และ ศปก.อำเภอพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตรวจสอบ คัดตาม ควบคุม กำกับร้านอาหาร ในพื้นที่ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ อย่างสม่ำเสมอ	๑. ศปก.อำเภอ ทุกอำเภอ ๒. ศปก.เทศบาลนคร เชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕